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  สวัสดีค่ะคุณหมอ  พ่ีๆ เพ่ือน ๆ  ท่ีติด
ตามอ่านจุลสารทุกๆท่าน ก่อนอื่นดิฉัน
ขอแนะนำาตัวก่อนนะคะดิฉันขื่อ นางสาว
พรวิมล แซ่เจียม อายุ 36 เป็นผู้ป่วยธาลัส
ซีเมียของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ
ชื่อเล่นโอ๋ค่ะวันนี้ โอ๋ได้รับหน้าที่เขียนบท
ความ ของจุลสารฉบับน้ีในหัวข้อ” เร่ืองเล่า
จากเพื่อนถึงเพื่อน” ในเรื่องราวฉบับนี้โอ๋
เหมือนมือใหม่หัดเขียนมากๆ ค่ะ โอ๋ขอ
แชร์ประสบการณ์และเรื่องราวของโอ๋เมื่อ
ตอนท่ียังไม่ได้เข้ามารู้จักกับชมรมและยัง
ไม่ได้เข้ารับการรักษาโรคธาลัสซีเมียแบบ
ถูกข้ันตอนมาและถูกวิธีมาก่อน ด้วยความ
ไม่เข้าใจและ(คิดไปเอง)ว่าตัวเอง ไม่ได้เป็น
อะไรมาก จนทำาให้สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าที่
ควร ป่วยบ่อยและง่ายข้ึน จนต้องกลับเข้า
ไปเริ่มต้นแลยอมรับการรักษาปัจจุบันโอ๋
เชื่อฟังคุณหมอและรักษาตามวิธีที่เป็น
มาตรฐานของการรักษาโรคธาลัสซีเมีย
ทุกประการ(ไม่ดื้อแล้วค่ะ)    
        
 ฉบับน้ีโอ๋มีเร่ือง เล่าเก่ียวกับชมรมธาลัส

ซีเมียของโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้ามา
เล่ากับทุกๆท่าน ชมรมธาลัสซีเมียโรงพยา
บาลพระมงกุฎเกล้ามี คุณสิริกร จันทวารี
เป็นประธานชมรม และโอ๋ ก็เป็นเลขาของ
ชมรมค่ะ ความประทับใจในชมรมขอ บอก
ก่อนค่ะเมือก่อนโอ๋เป็นคนไม่กล้าออก
สังคมเพราะเจอแต่สายตาคนมองว่าเรา

ทำาไมตัวเหลือง ตาเหลือง โดนเพื่อนล้อ
จนไม่กล้าออกจากบ้านจนเจอ คุณสิริกร
ชวนมางานเปิดตัวชมรมธาลัสซีเมียโรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้าในงาน " พาน้อง
เที่ยวพระราชวังพญาไท " งานนั้นเป็นจุด
เปลี่ยนความคิดและทัศนคติที่มีกำาแพง
ของโอ๋ทันที่ค่ะ พอก้าวเข้ามาในงานเจอ
น้องๆ ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียต่างสดใส แข็ง
แรง ไม่มีความกังวลกับโรคที่ตัวเองเป็น
อยู่แถมยังรู้ถึงวิธีปฎิบัติตัวเองว่าสิ่งไหน
ทานได้และส่ิงไหนทานไม่ได้และน้ันเป็น
จุดเริ่มต้น ที่ทำาโอ๋รู้ว่าเรายังทำาอะไรที่ตัว
เองอยากทำาได้ แค่ดูแลตัวเองให้ดีแค่นั้น
เอง ตอนนี้ชมรมเราได้พาน้องๆ เที่ยวมา
สองคร้ังแล้ว คร้ังแรกท่ีพระราชวังพญาไท
ครัง้ทีส่องพานอ้งเทีย่วบางแสนจากการที่
โอ๋ได้เข้ามาร่วมทำากิจกรรมกับชมรมและ
ได้พบเจอกับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่เป็นผู้
ป่วยแบบเดียวกัน ทำาให้เรารู้และเข้าใจ
โรคที่เป็นอยู่และเข้าใจชีวิต เข้าใจตัวเอง
มากขึ้นและหลังจากที่โอ๋มีโอกาสได้ทำา
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชมรมธาลัสซีเมีย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ชมรมธาลัสซีเมีย
โรงพยาบาลรามาธิบดีและชมรมธาลัส
ซีเมียโรงพยาบาลศิริราช ทำาให้รู้สึกว่าตัว
เองยังมีคุณค่าที่สามารถทำาประโยชน์ให้
กับตัวเองและสังคมได้อีกมาก โอ๋อยากให้
ทุกๆท่านมีความรู้สึกว่าท้อหรือหมดกำาลัง
ใจ เพราะว่าโรคนี้ถ้าดูแลตัวเองได้ดีรักษา

อย่างต่อเนื่อง ไปพบแพทย์ตามนัดสมำ่า
เสมอไม่ทิ้งการรักษา แค่นี้ทุกๆ ท่านก็จะ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติและมี
ความสุขขึ้นอีกมากเลยค่ะ แค่ขอให้ทุกๆ
ท่านอย่าทุกข์ อย่าท้อ อย่าสิ้นหวังกับโรค
ท่ีเราเป็นอยู่นะคะโอ๋ คงต้องขอจบเร่ืองเล่า
และประสบการณ์ของโอ๋เพียงเท่านี้ก่อน
ส่วนพ่ีๆ เพ่ือนๆ ท่านใดมีเร่ืองราวดีดีเก่ียว
กับมุมมองของชีวิตที่เป็นกำาลังใจดีดี ส่ง
เรื่องราวมาให้เพื่อนๆ  กันบ้างก็ได้ค่ะ  ยังมี
พ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ อีกมากท่ียังรออ่านเร่ือง
ราวดีดีจากทุกๆ ท่าน ใครมีเร่ืองราวอยาก
แบ่งปันก็ส่งมาได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะ 

            

  	เรือ่งเลา่จากเพือ่นถงึเพือ่นฉบบันี ้มเีรือ่งราวประสบการณจ์รงิจากนอ้งทีเ่ปน็ผู้

ป่วยของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่ยังไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และหลังจาก

การรักษาอย่างต่อเนื่อง มาแบ่งปันและเล่าให้พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ จากประสบการณ์จริงเลย

เรามาติดตามอ่านกันได้ดีกว่าค่ะ  

  หน่วยโลหิตวิทยา 

  กองกุมารเวชกรรม

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8

  เลขที่ 315 ถนนาราชวิภี 

  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศัพท์ 0-2354-7711 ต่อ 9414
3 

  โทรสาร  0-2644-4130

ส่งมาที่ สำานักจุลสาร
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